

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI Á - ÂU LẦN THỨ 14 VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

Ngày 21/3/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Giáo dục và Nhân viên Công tác xã hội Liên bang Nga (SSOPiR) tổ chức sự kiện: Diễn đàn Công tác xã hội Á - Âu lần thứ 14 và Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của Công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay”. Diễn đàn được thực hiện bởi Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hiệp hội Giáo dục và Nhân viên Công tác xã hội Liên bang Nga (SSOPiR), các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực Công tác xã hội.

Diễn đàn có sự tham dự của: Ngài Gennady Stepanovich Bezdetko - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Ngài Joachim Mumba - Chủ tịch liên đoàn CTXH Quốc tế; Ngài Stepanov Victor - Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội; Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...Ngoài ra, diễn đàn có sự tham gia của gần 100 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia (Liên Bang Nga, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin...) và các đại biểu trong nước đến từ các Viện Nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm bảo trợ xã hội.

Diễn đàn nhằm trao đổi giữa các nhà khoa học, người thực hành công tác xã hội về những vấn đề nảy sinh trong bối cảnh hiện nay và bàn luận về vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đó, tìm ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp trong việc hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội, bảo vệ các nhóm đối tượng yếu thế, đồng thời xây dựng và phát triển các mô hình dịch vụ công tác xã hội, tạo môi trường sống an toàn cho người dân, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội Việt Nam.

Diễn đàn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu quốc tế về sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, sự trọng thị trong tiếp đón và sự thân thiện, mến khách của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Sau phiên khai mạc Diễn đàn Công tác xã hội Á, Âu và kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Công tác xã hội của Học viện, Hội thảo quốc tế “Vai trò của CTXH trong bối cảnh hiện nay” diễn ra với 2 phiên sáng và chiều cùng ngày. Hội thảo đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế chia sẻ, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và thảo luận về các vấn đề liên quan đến vai trò của Công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Những nội dung cụ thể được trao đổi tại Hội thảo bao gồm: Vai trò của Công tác xã hội trong hỗ trợ các nhóm yếu thế (phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, người nghiện ma túy, người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; công tác xã hội trong các lĩnh vực trường học, y tế, phòng chống bạo lực); Thực hành và kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về hoạt động Công tác xã hội. Các kinh nghiệm, thông tin sẽ được các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các giảng viên và các nhà thực hành công tác xã hội chia sẻ thông qua các công trình nghiên cứu, các bài viết khoa học, các báo cáo tham luận.

Các đại biểu Việt Nam có dịp trao đổi với các nhà khoa học quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau như Nga, Anh, Hàn Quốc, Philippine, Singapore, HongKong, Malaysia, Ấn Độ, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus..., học hỏi kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng các mô hình dịch vụ công tác xã hội đối với các nhóm, các lĩnh vực đặc thù một cách hiệu quả

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030, Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động công tác xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện thông qua việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương. Hoạt động công tác xã hội của Hội LHPN Việt Nam không chỉ hướng tới giải quyết các vấn đề thuộc về cá nhân, gia đình và cộng đồng mà còn hỗ trợ, phát triển khai thác các tiềm năng, phát huy vai trò hạt nhân của mỗi con người hướng tới sự bền vững và tiến bộ xã hội bằng các nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực. Thông qua các hoạt động, Hội LHPN Việt Nam kịp thời phát hiện, lên tiếng, bảo vệ, giúp đỡ và kiến nghị giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.